

## HƯỚNG DẪN

**thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc**

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (viết tắt là *Chỉ thị số 28-CT/TW*);

Căn cứ Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 07/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, coi đây là nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

2. Các cấp ủy cơ sở, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW phù hợp với cấp mình; bảo đảm nguồn lực công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

3. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, y tế, giáo dục, xây dựng gia đình và phát triển văn hoá, con người Việt Nam. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và các văn bản liên quan đến trẻ em.

### II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Các cấp ủy cơ sở, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã căn cứ nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy<sup>(1)</sup> về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền

<sup>(1)</sup> Sau khi Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW.

hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn; đồng thời, tập trung các nội dung trọng tâm sau:

**1.** Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, nhân rộng các mô hình bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin tuyên truyền trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

**2.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xác định trách nhiệm cụ thể của các cấp ủy đảng, chính quyền nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; phát triển hệ thống phúc lợi xã hội cơ bản, cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em liên thông, chất lượng và hiệu quả; xây dựng và thực hiện các tiêu chí gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em; xây dựng lộ trình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chiến lược, chương trình về dinh dưỡng, phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em; phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hệ thống tư pháp thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quyền và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

**3.** Chủ động rà soát và kiến nghị cấp thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác trẻ em theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện phân cấp, phân quyền, điều phối, phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu kỹ nội dung Chỉ thị số 28-CT/TW, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy và nội dung hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện, bảo đảm cho trẻ em được ưu tiên phát triển về thể chất, tinh thần, nhân cách, tài năng, trí tuệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

**2.** Hội đồng nhân dân thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW; tăng cường giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thực hiện chiến lược, quy hoạch, đề án, kế hoạch chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

**3.** Ủy ban nhân dân thị xã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW (*sau khi tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện*); xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu bố trí ngân sách nhà nước, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em từ sớm, liên tục và toàn diện; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức phối hợp, quản lý, điều hành đối với các cơ quan, đơn vị làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản, dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ y tế, giáo dục, điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cho trẻ em.

**4.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ em. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư. Biểu dương, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

**5.** Ban Tuyên giáo Thị ủy, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, các kế hoạch của tỉnh và thị xã về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW bằng các hình thức phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở địa phương; kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn này; báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thị ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Thị ủy,
- HĐND thị xã,
- UBND thị xã,
- Ban Tuyên giáo Thị ủy,
- Trung tâm Chính trị thị xã,
- Mặt trận các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Tôn Thất Muộn**